



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ ฉบับประจำวันที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สกอ.หาวิธีถอนราก 'อจ.ละเมิดทางเพศนศ.'

เล็งถอนตำแหน่งวิชาการ-สอบสุขภาพจิต

หลังเปิดเว็บไซต์รับเรื่องร้องเรียนจากนักศึกษา สกอ.พบสถานการณ์อาจารย์ละเมิด
ลูกศิษย์น่าเป็นห่วง กำลังรวมข้อมูลหาวิธีแก้ไขและป้องกัน อาจพิจารณาถอนตำแหน่ง
วิชาการคู่กับการลงโทษวินัย เข้มกระบวนการรับอาจารย์ใหม่ ตรวจสอบสุขภาพจิต

จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดเว็บไซต์ให้นักศึกษา
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.mua.go.th/clean ถึงพฤติกรรมของอาจารย์ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งมีผู้
ร้องเรียนมาแล้วกว่า 20 ราย โดยระบุถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทั้งอาจารย์ผู้ชายและอาจารย์
ผู้หญิง

นายสุเมธ แยมมุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวเมื่อวันที่ 11
กรกฎาคมว่า มีเรื่องร้องเรียน 4 เรื่อง ที่มีความผิดค่อนข้างชัดเจน โดยมีการระบุชื่อและสถาบัน
ของผู้ถูกร้องเรียนอย่างชัดเจน โดยร้องเรียนว่าอาจารย์มีพฤติกรรมส่อไปในทางละเมิดทางเพศ
อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถระบุรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมของแต่ละรายได้ เนื่องจาก
สกอ.ต้องตรวจสอบในทางลับ จนกว่าจะชี้ชัดได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดจริง ก่อนจะส่งเรื่อง
ให้มหาวิทยาลัยต้นสังกัดดำเนินการตรวจสอบต่อไป ซึ่งคิดว่าคงใช้เวลาพอสมควร

นายสุเมธ กล่าวว่า สกอ.จะไม่ปล่อยให้ปัญหาเรื่องนี้หมักหมม แต่จะถอนรากถอนโคน แม้ว่าจะ
มีอาจารย์ที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมในลักษณะดังกล่าวจะมีไม่มากก็ตาม ขณะนี้กำลังรวบรวม
ประเด็นข้อเสนอมานอกจากทุกฝ่ายเกี่ยวกับแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดทางเพศ
ของอาจารย์ทั้งหมด เพื่อออกเป็นมาตรการในภาพรวมที่ทุกมหาวิทยาลัยจะต้องนำไปปฏิบัติ
ตาม เช่น ข้อเสนอของนายวัฒนา แซ่ไพเราะ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ให้ถอดถอน
ตำแหน่งทางวิชาการ ควบคู่ไปกับบทลงโทษทางวินัยร้ายแรง ซึ่งสกอ.กำลังศึกษาข้อ
กฎหมายอยู่ว่า มีความเป็นไปได้หรือไม่ หรือข้อเสนอของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
ที่ให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศตรวจสอบกระบวนการกลั่นกรองบุคลากร ที่จะมาเป็นอาจารย์ของ
สถาบันของตนเอง ซึ่งต้องยอมรับว่า สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจกำหนดแนวทางการกลั่นกรอง
อาจารย์ ในสถาบันของตนเอง แต่กกอ.อยากให้ตรวจสอบด้วยว่า กระบวนการของกลั่นกรอง
เหล่านั้น มีเรื่องการตรวจสอบประวัติและตรวจสอบสุขภาพจิตของบุคคลผู้นั้นด้วยหรือไม่ รวมถึง
สกอ.จะตรวจสอบมหาวิทยาลัยด้วยว่า การให้อาจารย์ใหม่ปฏิบัติงาน ทางมหาวิทยาลัยได้

ปทุมธานีเห็นถึงความสำคัญของจรรยาบรรณและวินัยของอาจารย์หรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้มีความสำคัญมาก ตนจึงเร่งรัดการออกมาตรการในภาพรวม เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จ รับรองว่ามาตรการจะออกมาก่อนที่ตนจะเกษียณอายุราชการแน่นอน

'สกอ.กำลังตรวจสอบกระบวนการกลั่นกรองอาจารย์ของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งว่า มีจุดไหนในเรื่องนี้หรือไม่ อย่างไรบ้าง การตรวจสอบคงต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควร เพราะมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศมีถึง 115 แห่ง นอกจากนี้ ผมได้หารือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยว่า การจัดทำทะเบียนรายชื่ออาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่ถูกลงโทษวินัยร้ายแรงในทุกลักษณะความผิด 5 ปี เพราะการเก็บข้อมูลแค่ 2 ปีย้อนหลัง คือปี 2549-2550 น่าจะไม่เพียงพอแล้ว ดังนั้น น่าจะต้องเก็บข้อมูลย้อนหลังไปเป็น 5 ปี คือระหว่างปี 2545-2550 โดย สกอ.จะนำเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุม กกอ.เพื่อพิจารณาในวันที่ 3 สิงหาคมนี้ หากได้รับความเห็นชอบ จะประสานให้มหาวิทยาลัยส่งข้อมูลอาจารย์ที่กระทำความผิดวินัยร้ายแรงย้อนหลัง 5 ปี มายัง สกอ.เพื่อขึ้นทะเบียน ทั้งนี้ เพื่อจะได้เป็นข้อมูลให้มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนทั่วประเทศใช้กลั่นกรองอาจารย์ของตัวเอง และจะได้ไม่รับบุคคลเหล่านั้นเข้ามาเป็นอาจารย์' นายสุเมธ กล่าว